

## **DỰ BÁO TRIỂN VỌNG LẠC QUAN VỀ XUẤT KHẨU GẠO TRONG QUÝ 4 NĂM 2018**

**Triển vọng xuất khẩu gạo của Việt Nam trong quý 4 năm nay được dự báo sẽ trở nên tươi sáng sau 4 tháng sụt giảm do nhu cầu thấp, theo trang tin Vietnamplus.**

### **Xuất khẩu gạo trì trệ**

Theo một báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cả nước đã xuất khẩu khoảng 441.000 tấn gạo, trị giá 209 triệu đô la Mỹ, tháng trước, tổng cộng trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 8 là 4,4 triệu tấn, trị giá 2,2 tỷ đô la Mỹ, tăng tăng 6,8% về khối lượng và 22,1% về giá trị so với cùng kỳ.

Giá xuất khẩu gạo trung bình từ tháng 1 đến tháng 7 là 507 USD / tấn, tăng 14,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nhìn chung, xuất khẩu gạo trong tám tháng đầu năm duy trì nhịp độ tăng trưởng so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, nhu cầu đối với gạo Việt Nam trong số các nhà nhập khẩu chính, như Philippines, Indonesia và Trung Quốc, là thấp trong quý thứ hai và thứ ba.

Theo một công ty xuất khẩu gạo ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, Thái Lan đã bán gạo 5% tằm với giá 390 đô la Mỹ / tấn, tương đương với giá gạo của Việt Nam, dẫn đến cạnh tranh khốc liệt cho các nhà xuất khẩu Việt Nam.

Ông Nguyễn Văn Đôn, Giám đốc Công ty TNHH Việt Hưng, tại Tiền Giang, cho biết thị trường gạo vẫn còn ảm đạm. Công ty đã ký hợp đồng hàng tuần cung cấp khoảng 1.000 tấn gạo trong vài tháng qua và khó đạt được mục tiêu trong năm nay.

Khối lượng gạo bán ra trong 5 tháng đầu năm không thể bù đắp cho sự suy giảm của công ty trong xuất khẩu gạo trong những tháng gần đây.

Trung Quốc đã áp đặt thuế nhập khẩu 50% đối với gạo từ đầu tháng 7, ảnh hưởng lớn đến xuất khẩu gạo của Việt Nam, đặc biệt là gạo nếp. Các nhà xuất khẩu Việt Nam hiện đang bán gạo nếp cho các đối tác Trung Quốc với giá 380 USD / tấn, thấp hơn giá bán 530-540 USD hồi đầu năm nay.

Báo cáo của Bộ cũng cho thấy mặc dù Trung Quốc vẫn là nước nhập khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam cho đến tháng 7, thị phần của nó giảm xuống còn 24,7% từ hơn 40% trong cùng kỳ năm ngoái.

Từ tháng 1 đến tháng 7, Việt Nam xuất khẩu 917.000 tấn gạo, trị giá 491 triệu USD, sang hàng xóm phía Bắc, giảm mạnh 32,8% về lượng và 21,2% về giá trị so với cùng kỳ.

#### **Triển vọng lạc quan trong Quý 4**

Trung Quốc, Philippines, Indonesia, Iraq và các nước châu Phi dự kiến sẽ có nhu cầu cao về gạo Việt Nam trong quý IV năm nay. Philippines sẽ mua thêm 500.000-800.000 tấn gạo để tăng cường dự trữ và ổn định giá gạo trong nước.

Các doanh nghiệp Trung Quốc cũng đã làm việc với các nhà xuất khẩu gạo ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long để tìm kiếm cơ hội hợp tác trong thương mại gạo. Hơn nữa, Indonesia và các nước châu Phi sẽ có nhu cầu cao hơn về gạo trong những tháng còn lại của năm do sản lượng giảm do bão và lũ lụt gây ra.

Trong khi đó, Chính phủ đã phê duyệt Nghị định 107/2018 với nhiều chính sách ưu đãi đối với các nhà xuất khẩu gạo.

Để giảm sự phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc, các nhà xuất khẩu trong nước đang cố gắng tìm giải pháp tăng cường xuất khẩu gạo nếp sang Indonesia, do đó nâng giá sản phẩm lên 440 USD / tấn từ mức 400 USD / tấn trong hai tháng qua.

Tuy nhiên, ngành gạo phải đối mặt với nhiều thách thức. Giá gạo Việt Nam thường bằng hoặc cao hơn giá gạo của các đối thủ cạnh tranh, theo ông Lâm Anh Tuấn, giám đốc Công ty TNHH Thực phẩm Thịnh Phát, tỉnh Bến Tre, nói thêm rằng các cơ quan liên quan nên thận trọng trong khi đàm phán .